

## (Beauty Tips) เลือกสีลิปสติกให้เข้ากับสีปาก

นำเสนอเมื่อ : 25 ก.ย. 2552



### เนื้อสเดนหรือทินท์

ลิปสติกประเภทนี้ไม่ค่อยมาในรูปแบบลักษณะแท่งเหมือนลิปสติกเนื้อครีมและเนื้อเชียร์ ด้วยความที่เนื้อ stain ซึ่งมีลักษณะกึ่งน้ำผสมสี (หรือจะวาคลายกับสีเมจิกก็ได้) เมื่อทาลงบนเรียวปาก เนื้อสีจะซึมไปตามผิวชั้นนอกของริมฝีปาก ทำให้สีติดทนนาน และเพราะลิปประเภทนี้มีสีให้เลือกไม่หลากหลายนัก ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางสีแดงสดและสีโทนชมพูมากกว่า ถ้าคุณใช้ร่วมกับลิปกลอสใส หรือกลอสสีอ่อนๆจะเลิศมาก

### เนื้อแมตต์

ถ้าต้องการลุคในแบบเรียบนุ่ม แม้ไม่เป็นประกายเจิดจาย แต่ดูสวยเฉียวแบบหนักแน่นนอนคุณต้องหิยลิปสติกเนื้อแมตต์นี้ขึ้นมาระบายบนริมฝีปาก เพราะเนื้อแมตต์นั้นปราศจากความมันวาวโดยสิ้นเชิง ให้สีตานอย่างมีสไตล์ ถ้าคุณไม่เห็นวาคความมันวาวบนริมฝีปากจะดูมีเสน่ห์ตรงไหน เลือกใช้ลิปสติกเนื้อแมตต์ไม่ผิดหวังแน่

### เนื้อครีม

เมื่อใดที่อยากรู้สึกคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงและเสริมสร้างความมั่นใจให้ตัวเองด้วยสีสนบนใบหน้าแล้วละก็ หิยลิปสติกเนื้อครีมขึ้นมาใช้ได้เลย เพราะลิปเนื้อครีมนั้นมีเนื้อเนียนนุ่มสนิทแนบไปกับเรียวปาก ทั้งยังให้สีใตเด่นชัด ชนิดที่ว่าเลือกใช้สีแดงก็ออกแดงเต็มที่ ใช้ชมพูก็เห็นสีชมพูหวานจับใจ ลิปสติกเนื้อครีมนี้นอกจากใช้ทาปากแล้ว ยังปรับใช้เป็นครีมบลัชออนช่วยเพิ่มสีให้พวงแก้มคุณได้ด้วยนะ

## ลิปไลเนอร์

เหมาะมากกับวันที่คุณต้องการความเนียนทุกกระเปาะเม็ดนี้  
ไม่เว้นแม้แต่ขอบปากที่จะต้องลงเส้นให้ดูคมชัดราวกับดีกรอบล้อมไว้  
เพื่อไม่ให้ลิปสติกที่ทาและออกนอกขอบปากได้ ลิปไลเนอร์ที่ดีต้องมีเนื้อนุ่มกำลังดี ไม่นิ่มจนและเขียนไม่เป็นเส้น  
แต่ก็ไม่แข็งจนขูดขอบปากเป็นรอยแดง

## เนื้อบางใส

อยากได้ริมฝีปากที่มองดูแล้วบางใสและมันวาว (Sheer) แต่ไม่ถึงขนาดมันเยิ้ม  
ต้องเลือกลิปสติกเนื้อบางใสมาเติมเต็มริมฝีปาก เพราะถ้าเทียบกับเนื้อครีมแล้ว เนื้อเชียร์จะสีเข้มชัดประมาณ 60 -  
70 เปอร์เซ็นต์ อีกประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือจะเป็นความมันใส ริมฝีปากจึงดูอวบอิ่ม ชุ่มชื้น  
แวววาวเป็นประกาย

## ลิปกลอส

สาวใสวัยสุระรุ่นมักจะมีริมฝีปากที่ชุ่มชื้นและฟุ้งฟ้างลิปกลอสเพิ่มความงามเป็นประจำ ด้วยเนื้อที่ใสไม่ค่อยออกสี  
แต่ให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีปากได้ดี คุณจึงเป็นสาวใสได้อย่างเป็นธรรมชาติ ยิ่งเดี๋ยวนี้มีลิปกลอสรสชาติอร่อย  
กลิ่นหอมหวานด้วยแล้ว คุณจะเพลินทำไปชิมไปอย่างสนุกสนานเชียวละ

## ติดทนนาน

เหมาะกับผู้รักชีวิตที่วุ่นวายตลอดเวลา ตารางเวลาแน่นเอียดตลอดทั้งวัน  
จนไม่มีเวลานั่งกังวลว่ายังมีลิปสติกเหลืออยู่บนเรียวปากหรือไม่ ลิปสติกแบบ Long-lasting  
นี้จะให้สีที่ชัดเจนเหมือนลิปสติกเนื้อครีม แต่จะมีความแห้งยิ่งกว่าเพื่อให้เนื้อลิปติดบนริมฝีปากของคุณได้นานยิ่งขึ้น